

ที่ อว ๖๕๐๑.๐๒๐๑/ว ๑๔๕๓

เรียน นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี รองอธิการบดีทุกฝ่าย ผู้ช่วยอธิการบดีทุกท่าน คณะ สถาบัน  
สำนัก กอง วิทยาเขต และหัวหน้าส่วนงานหรือเทียบเท่าในระดับคณะ  
เพื่อโปรดทราบ



(นางสุกัญญา มณีเจริญ)  
ผู้อำนวยการกองบริหารกลาง  
๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗

สำเนาถูกต้อง





คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ที่ ๑๓๒๖ / ๒๕๖๗

เรื่อง เปลี่ยนแปลงชื่อตำแหน่งและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อนุสนธิคำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ ๒๘๒๓/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร  
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น

เนื่องจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งผู้บริหารมหาวิทยาลัย ดังนั้น จึงขอ  
เปลี่ยนแปลงชื่อตำแหน่งและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังนี้

เดิม	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	ที่ปรึกษา
เปลี่ยนเป็น	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	ที่ปรึกษา
เดิม	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (รองศาสตราจารย์มนัสนันท์ หัตถศักดิ์)	ประธานกรรมการ
เปลี่ยนเป็น	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (รองศาสตราจารย์มนัสนันท์ หัตถศักดิ์)	ประธานกรรมการ
เดิม	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (นายปิยวัฒน์ ดิลกสัมพันธ์)	รองประธานกรรมการ
เปลี่ยนเป็น	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (รองศาสตราจารย์ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์)	รองประธานกรรมการ
เดิม	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษา วิทยาเขตกำแพงแสน	กรรมการ
เปลี่ยนเป็น	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต วิทยาเขตกำแพงแสน	กรรมการ
เดิม	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตศรีราชา	กรรมการ
เปลี่ยนเป็น	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้ตลอดชีวิต วิทยาเขตศรีราชา	กรรมการ
เดิม	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร	กรรมการ
เปลี่ยนเป็น	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้ตลอดชีวิต วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร	กรรมการ

โดยให้มีหน้าที่และวาระตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ ๒๘๒๓/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้ง  
คณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายจรงค์ วัชรินทร์รัตน์)

รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์